

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง



กิจกรรมถอดบทเรียน และพิธีการมอบเกียรติบัตรสำหรับ
พระคิลานุปัฏฐาก



วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรมอนามัย จัดกิจกรรมถอดบทเรียน และเข้าร่วมพิธีการมอบเกียรติบัตรสำหรับพระคิลานุปัฏฐากที่ได้เข้ารับการพัฒนาต่อยอดในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ที่ขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานในเขตปกครองสงฆ์ หนกลาง ประจำปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม - วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณ มหาวิทยาลัยพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี เป็นประธานในพิธีการ โดยได้ให้โอวาทสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้ที่จะต้องพัฒนาจิตให้เป็นสาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อการเป็นคิลานุปัฏฐากที่นำรู้สู่คิลานุปัฏฐากที่ทรงคุณค่าต่อไป และจากประสบการณ์ที่ต่อยอด พบว่าเพียงแค่ความตั้งใจอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนภาระงานที่รออยู่ ทั้งนี้ได้มีการร่วมสมทบทุนจากพระปริยัติธรรมคุณ และทีมพระสังฆาธิการที่เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดมอบและจัดตั้งเป็นกองทุนคิลานุปัฏฐาก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นด้วย โดยมีพระครูปริยัติธรรมคุณ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ส่งมอบแด่รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร บางกอกน้อย โดยมีทีมงานจากกองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน



วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ยงยศ ทัศนพรสรรค์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรมอนามัย เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนืองที่บ้าน ณ ห้องประชุม ชั้น B2 อาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลีวลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร



<http://mwi.anamai.moph.go.th>

